
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก
เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๗

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๗ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก

ด้วยสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี ๒๔๖๘ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๘ เพ ื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ ข้อ ๓๓

เทศบาลตำบลแหลมสัก จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
คร ั้งท ี่๑ ประจำปีงบประมาณ๒๔๖๗ ในวันที่๒๔ ธันวาคม๒๔๖๗ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก 
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๔๖๘ ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๘ ซึ่งสภาได้มีมตํรับรอง 
แล้ว สำหรับรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบห้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๘

‘ฮา*^๖*1ธพ
(นายนี้กัก ดำพระทิก) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก

\



รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
วับท่ี ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ เวลา 0๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก

ผู้มาประชุม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ

๑ นาย,พี้ไก ดำพระทิก ประธานสภาเทศบาล บ้ีภ'ก ดำ1พระ,ทก
เอ นางสุกัญญา พรหมแทนสุด รองประธานสภาเทศบาล สุกัญญา พรหมแทนสุด
๓ นายพิซยุตม์ แดงดี สมาชิกสภาเทศบาล พิซยุตม์ แดงดี
๔ นายกมลพรรณ ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล กมลพรรณ ณ นคร
๕ นายอุซตาซี โรมินทรี สมาชิกสภาเทศบาล อุชตาซี โรมินทรี
๖ นายนาวี ดวงเกิด สมาชิกสภาเทศบาล นาวี ดวงเกิด
๗ นางสาวปราณีต เสมอภาค สมาชิกสภาเทศบาล ปราณีต เสมอภาค
๘ นายวินัย หมันกุล สมาชิกสภาเทศบาล วินัย หมันกุล
๙ นายก๊อเฉ็ม ดีเดช สมาชิกสภาเทศบาล ก๊อเฉ็ม ดีเดช

๑๐ นายกิตตินับที่ วารีซน สมาชิกสภาเทศบาล กิตตินันที่ วารีซน
๑๑ นายไฮหยน สระวารี สมาชิกสภาเทศบาล โฮหยน สระวารี
๑๒ นายวิภาค มัจฉากิจ สมาชิกสภาเทศบาล วิภาค มัจฉากิจ
๑๓ นายเชิด เก้ือหน เลขานุการสภาเทศบาล เชิด เก้ือหนุ

ผุ!ม่มาประชุม
0 I/ ^ .3 ^ หมายเหตลาดบท ชิอ -  สกุล ต าแหนง ลายมอขอ *

๑ -
๒ -

ผู้เข้าร่วมการประชุม—ม ^ 1
ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ

๑ นายกมล บุญธีระเลิศ นายกเทศมนตรี กมล บุญธีระเลิศ
๒ นายธัญซนน ผิวเหลือง รองนายกเทศมนตรี ธัญซนน ผิวเหลือง
๓ นางสาวอัจจิมา ๅ[จิการย์วณีซ รองนายกเทศมนตรี อัจจิมา รุจิการย์วณีซ
๔ นายดลห้าหมืน ชำนาญลิบธุ เลขานุการนายกเทศมนตรี ดลห้าหมืน ชำนาญลินธุ
๕ นายอ้าหมาด มหาผล ที่ปรึกษาบายกเทศมนตรี -



-1®ว-

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ

๖ นายมนตริ หาญเม่ง ผู้อำนวยการกองช่าง มนตรี หาญเม,ง
๗ นางสาวศุกร์ฤดี ขวัญกลับ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศุกร์ฤดี ขวัญกลับ
๘ นายเอกชัย เดชเอี่ยม ผู้อำนวยการกองคลัง เอกชัย เดชเอี่ยม
๙ นางสาวอังสนา พึ่งหล้า เจ้าพนักงานธุรการ อังสนา พึ่งหล้า

๑ 0 นางสาวสุพัตรา ผิวเหลือง คนงาบท่ัวไป สุพัตรา ผิวเหลือง
๑๑ นางสาวณัฐธสา บุญธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ณัฐธิสา บุญธรรม

-/เริมประชุม...



-๓-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙ ■ ๓0  บ.
นายเชิด เก้ือหนู 
เลขาบุการสภา

นายบี้ภัก คำพระหก 
ประธานสภา

ระเปียบวาระที่ ๑
นายบี้ภัก คำพระหก 
ประธานสภา

มติท่ีประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาขิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ได้ถึงเวลา 
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๗ และได้ 
ตรวจสอบรายซื่อสมาขิกสภาเทศบาลตามข้อ ๒๕; แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕;๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๔๕;๔ ปรากฏว่ามีสมาขิกได้มาลงซื่อจำนวน ๑๒ ท่าน ซึ่งครบองค์ประชุม 
จึงขอเรียนท่านประธานสภาฯ ดำเนินตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ

สวัสดีครับ ท ่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ 
สมาขิกสภาเทศบาล และท่านผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการ 
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๗ ปรากฏ 
ว่ามีสมาขิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเป็ดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ตามท ี่สภาเทศบาลตาบลแหลมส ัก ได ้ออกประกาศเร ียกประช ุมสภา 

เทศบาลตำบลแหลมสัก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๔๖๗ เพ่ือ 
ประโยชน์ของเทศบาลตำบลแหลมสัก จ ึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งน ี้ 
ที่ประชุมรับทราบ นะครับ

ท่ีประชุมมีมติรับทราบ
เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก 

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๗ เมื่อวับที่ ๒๗ 
เดือนกับยายน พ.ศ.๒๔๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก

นายบี้กัก คำพระทิก ผมขอใท้ที่ประชุมทุกท่านดำเนินการตรวจรายงานการประชุมพร้อมกันเลย
ประธานสภาฯ นะครับ เชิญครับ

นายบี้กัก คำพระทิก ครับมีสมาขิกขอแก้ไขบ้างไหมครับ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
ประธานสภา แหลมสักสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

สมาขิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความส่วนใดของรายงาน 
กาวประชุมอีกบ้างเชิญครับ

นายบี้กัก คำพระทิก ถ้าไม ่ม ีผมขอมติร ับรองรายงานการประชุมจากที่ประชุมเลยนะครับ
ประธานสภา

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ใบเวลา ๐๙.๕๕ น.

-/ระเบียบวาระที่ ๓...



ระเบยบวาระท ๓ เรองเพอทราบ
บายบี้ภ้ก ดำพระหิก 
ประธานสภา
นายบี้ลัก ดำพระทิก 
ประธานสภา

บายกมล บุญธีระเลิศ 
นายกเทศมนตรี

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- 
๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผมจึงขอเรียนเช ิญ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก ช ี้แจงรายละเอ ียด 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเก ียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร่วมการ 
ประชุมทุกท่าน ผมนายกมล บุญธีระเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก 
ขออนุญาตเรียนชี้แจงประกอบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
แหลมสัก ได้ประชุมเพื่อจัดท้ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จในวันที่ ๒๙ 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล 
แหลมสัก และได ้รายงาน ผลและเสน อความเห ็น จากการต ิดตามประเม ิน ผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นมายังผู้บรีหารท้องถิ่น

หลักการ ตามระเบ ียกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก!ขเพิ่มเติมถึงปีจจุบัน ข้อ ๒๙ (๓) 
รายงานผลและเสนอความเห ็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ต ่อผ ู้บร ีหารท ้องถ ิ่น  เพ ื่อให ้ผ ู้บร ีหารท ้องถ ิ่น เสนอสภาท ้องถ ิ่น  และ 
คณะกรรมการพ ัฒนาท ้องถ ิ่นพร้อมท ั้งประกาศผลการต ิดตามและประเม ินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ไห้ประขาซบในท้องถิ่นทราบใบที่เจดเผยภายใบลิบห้าวัน นับแต่ 
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องจดประกาศไวัเปีนระยะเวลาไม่ 
น ้อยกว ่าส าม ล ิบ ว ัน  โด ยอ ย ่างน ้อ ยป ีละห น ี้งค ร ั้งภ ายใน เด ือ น ธ ัน วาค ม ขอ ง 
ทุกจ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดท้ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ตามระเบียบ

เหตุผล ทั้งนี้เพื่อให้การจัดท้ารายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ จึงแจังสภาท้องถิ่นเพื่อทราบ รายละเอียดได้ 
จัดส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้วขอบคุณครับ

-/นายบี้ลัก...



นายพี้าก ดำพร: 
ประธานสภา

นาย1พี้ไก ดำพร5 
ประธานสภา

นายกมล บุญ!!ร: 
นายกเทศมนตรี

ะทิก คร ับ น ายก เท ศม น ต ร ีต าบ ล แห ลม ส ัก  ได 'ช ี้แ จงรายล ะเอ ียด รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗0 ) ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๗ เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกทุกท่านรับทราบนะครับ
๓.๒ รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 
๒๕๖๗

-ทิก ผมจ ึงขอเร ียน เช ิญ  นายกเทศมนตร ีตาบลแหลมส ัก  รายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๖๗

'เลิศ ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจบถึงผ ู้เข ้าร ่วมการ
ประชุมทุกท่าน ผมบายกมล บุญธีระเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก 
ขออนุญาตเรียนชี้แจงประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
นายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

ตามที่ กระผม นายกมล บุญธีระเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมลัก 
ไท้แถลงนโยบายการบรีหารราชการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาเทศบาล 
ตำบลแหลมลัก ต ่อท ี่ประช ุมสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก ในคราวประชุมสภา 
เทศบาลตำบลแหลมสัก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ซึ่งไท้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตาม 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแหลมสัก จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายไท้ 
๕) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 
จากรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไท้แถลงไปแล้วนั้น สรุปผลการ 

ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งกระผมไท้มุ่งเน้นการแก้ไขปิญหาความ 
เดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนไท้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ไท้มุ่งหวัง 
เอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารไต้เข้ามาดำเนินการ 
จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปีญหาจะมุ่งเน้น 
ประชาซนส่วนใหญ่ใท้ไท้รับประโยชน์มากที่สุด การดำเนินการพัฒนาเทศบาลใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประสบผลสำเร็จใต้เพราะความร่วมมือของทุกท่าน ท้ังผู้นำ 
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกว้างประจำ พนักงานว้าง 
หน่วยงานราชการในพื้นที่ ภาครัฐ/เอกซน ตลอดทั้งองค์กรต่างๆ ที่ไท้ร่วมมือกัน 
ทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสนองความท้องการของประซาซนในเขต

-/เทศบาลตำบล...



นายบี้ภ,ก ดำพร: 
ประธานศภา

ระเบียบวาระท่ี 0

บายบี้ภัก ดำพร: 
ประธานสภา

บายกมล บุญธีร: 
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลแหลมสัก กระผมในนามเทศบาลตำบลแหลมสัก พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จึงขอขอบคุณทุกท่าน 
ทุกส่วนราซการที่ไดให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๔ และวรรค ๖ 
กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ 
แถลงไร้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกบี และบีดประกาศไร้โดยเบีดเผยที่สำนักงาน 
เทศบาล กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิปัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาล 
ตำบลแหลมสัก ประจำบีงบประมาณ ๒๔๖๗ รายละเอียดได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก 
ล่วงหนัาแล้ว ขอบคุณครับ

เทิก ครับนายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก ได ้รายงานผลการปฏิบ ัต ิงานตาม
นโยบายนายกเทศมนตรี ประจำบี ๒๔๖๗ เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกทุกท่าน 
รับทราบ นะครับ

เรื่อง เพ ื่อพ ิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นขอบร่างเทศปัญญัติเทศบาลตำบลแหลมสัก เร่ือง 

การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.............
ฑิก ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก ขี้แจงประกอบการขอความ

เห ็นชอบร่างเทศปัญญัติเทศบาลตำบลแหลมสัก เรื่อง การดำเน ินกิจการประปา 
เทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.............  ขอเรียนเชิญครับ

;เลิศ ท ่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเก ียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร่วมการ
ประชุมทุกท่าน กระผมบายกมล บุญธีระเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก 
ขออนุญาตเรียนขี้แจงประกอบการขอความเห็นชอบร่างเทศปัญญัติเทศบาลตำบล 
แหลมสัก เร่ือง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ...........ดังนี้

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก มืความประสงค์ เสนอ(ร่าง) เทศปัญญัติ 
เทศบาลตำบลแหลมสัก เร่ือง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ............ เป็นไปตามความในมาตรา ๖๐ (๑) (๒)
แห่งพระราชปัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ใขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศปัญญัติเทศบาลตำบลแหลมสัก เร่ือง การ 

ดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก พ.ศ. ๒๔๖๒ ให้สามารถใช้บังคับได้ 
อย่างเหมาะสมตามสภาพการณโนบีจจุปับ

-๖-

-/เหตุผล...



นายบี้ภัก ดำพระทิ 
ประธานสภา

นายเชิด เก้ือหนู 
เลขาบุการสภา

-๗-

เหตุผล
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลแหลมสัก มีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้ประกอบ 

กิจการผลิตและจำหน่ายนํ้าประปาให้แก่ประซาซนในเขตเทศบาลตำบลแหลมสัก มี 
รายได้จากการจำหน่ายนํ้าประปาเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี จึงเป็นบุคคลและ 
ผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาบีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้องเสืย 
ภาบีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๗๗/ ๑ มาตรา ๗๗/ ๒ และมาตรา ๘๒ แห่งประมวล 
รัษฎากร เทศบาลตำบลแหลมสักจึงมีความจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติและกำหนด 
ค่าธรรมเนียม ทั้งนี๋โดยความเห็นซอบของสภาเทศบาลตำบลแหลมสักและผู้ว่า 
ราชการจังหวัดกระบี่

จึงเสนอมา เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแหลมสัก พิจารณาเห็นขอบ 
รายละเอียด ตามร่างเทศบัญญัติฯ ท่ีไต้ส่งให้ทุกท่านไปแล้วครับ ขอบคุณครับ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอเชิญ 
เลขาบุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
บทกฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ใน 
พระราซบัญญัตินี้

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจ ตรา 
เทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ไต้ แต่ 
ห้ามมิให้กำหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔)

ข้อ ๔๕ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติท ี่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น สาม 
วาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมิติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ไต้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บรืหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ไต้ เมื่อที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมิติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สอง 
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุม 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

-/ข้อ ๔๗ ในการ...



ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประขุม สภา 
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาซิกสภาท้องถิ่นประสงค์ จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ 
ก่อนที่สมาซิกสภาท้องถิ่นได้ อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยซน้แก่ 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
พิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วล้าจะต้องส่ง 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประขุมสภาท้องถิ่นจะด้อง 
กำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายใน 
ระยะเวลาเสนอคำแปร ญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาซิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร 
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาซิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี 
สมาซิกสภาท้องถิ่นรับรองเข่นเดยวกับการเสนอญัตติ ในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ 
วาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติ 
ด้วยวาจาได้

ข้อ ๔๑ ใบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ 
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเห่านั้นเว้นแต่ที่ 
ประขุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นล้าที่ประขุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับ 
คำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือ 
เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ล้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน 
หรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประขุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งนิญหานั้นไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ข้ดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มี 
การแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีกใบกรณีที่มีมติส่งป็ญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับใว้ก่อน แต่ล้าไม่ 
เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น อาจลงมติให้พิจารณาจนจบ 
ร่างข้อบัญญัติก็โด้ล้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการพิจารณา 
รวดเดียวที่ประขุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความใบวรรคสามก็ได้ เม่ือ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับใว้นั้น ตามวรรคสาม 
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาซิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบลี่ 
ซ่ัวโมงก่อนวันนัด■ ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการต่วน ในการ•ประชุมต่อ 
วาระที่สอง ให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เห่านั้น

-/ข้อ ๔๒ การพิจารณา...



นายบี้ภิก ดำพร3 
ประธานสภา

นายไอหยน สระ
สมาขิกสภา

นายบี้ภัก ดำพร: 
ประธานสภา

มติท่ีประชุม

บายบี้ภิก ดำพร:
ประธานสภา

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร้างข้อบัญญัตในวาระที่สาม ไม'มีการอภิปราย 
เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ 
พ ิจารณาวาระน ี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
เรียนขี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

ะหิก เลขานการสภาเทศบาลได้ขี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบแถ้ว ก่อนท่ีจะ
เข้าสู่การพิจารณาเทศบัญญัติๆ ผมขอมติที่ประชุมก่อนว่าจะพิจารณาร้างเทศบัญญัติ 
นี้สามวาระรวดเดียวหรือไม่

ฑรี ท ่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร่วมการ
ประชุมทุกท่าน ผมนายไฮหยน สระวารี ตำแหน่งสมาชิกสภาๆ เขต ๒ 
ขอเสนอให้มีการพิจารณาร้างเทศบัญญัติ เรื่อง การดำเนินกีจการประปาเทศบาล
ตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ............  สามวาระรวดเดียว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมๆ ข้อ ๔๕ วรรคสอง ขอบคุณครับ

:ทิก มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร้างเทศบัญญัติ เรื่อง

การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ............
สามวาระรวดเด ียว ตามที่นายไฮหยบ สระวารี ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
เสนอ ขอให้ยกมีอขึ้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ มีมติอนุมัติให้พิจารณาร้างเทศบัญญัติ
เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.............
สามวาระรวดเดียว

คะแนนเสียงเห็บชอบ ©6) เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ในเวลา 00.6x5? น.

เห็ก เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ สามวาระ
รวดเดียว แล้วประกอบกับในการพิจารณาที่ประชุมจะด้องดำเนินการเป็นสามวาระ 
ดังนี้

วาระที่ ๑ เป็นการพิจารณารับหลักการแท่งร้างเทศบัญญัติ 
วาระที่ ๒ เป็นการแก!ขรายละเอียด หรือที่เรียกกันว่าการแปรญัตติ 
วาระที่ ๓ เป็นการลงมติจะให้ตราเทศบัญญัติหรือไม่

-๙ '

-/วาระที่ ๑...



-๑๐-

มติท่ีประชุม

บายบี้ภัก ดำพร: 
ประธานสภา

นายเชิด เก้ือหนู 
เลขาบุการสภา

วาระที่ ๑ เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เพื่อให้ 
เป็นไ'ปตามระเบียบฯ และแนวทางดังกล่าว ผมขอเข้าสู่การพิจารณา มสมาชิกท่านใด 
จะอภิปรายหรือไม่ ขอเรียนเชิญ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนออภิปราย ผมขอมติที่ประขุม สมาชิกท่านใดรับ 
หลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแหลมสัก เร่ือง การดำเนินกิจการ 
ประปาเทศบาลตำบลแหลมลัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ............  ขอให้ยกมือขึ้น

ท ี่ประข ุมม ีมต ิเป ็น เอกฉ ันท ์ร ับหล ักการร ่างเทศบ ัญ ญ ัต ิเทศบาลตำบล
แหลมลักเรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับที่๒)พ.ศ......

คะแนนเสียงเห็นขอบ เสียง
ใม่เห็บชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ในเวลา 6)0.600 น.
วาระท่ี ๒

IVเก เม ื่อที่ประขุมไดัม ีมติร ับหลักการร่างเทศบัญญัต ิเทศบาลตำบลแหลมลัก
เรื่อง การดำเน ินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.............
แล้ว ผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดัวย 
ข้อบังคับการประขุมสภาห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๗

ข้อ ๔๕: วรรคสอง “การพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ที่ประขุมสภาห้องถิ่นเป็น 
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาและให้ประธานที่ประขุมเป็นประซานคณะกรรมการแปร 
ญัตติ” ประกอบกับร่างเทศบัญญัตินี้สมาชิกทุกท่านคงได้ตรวจดูรายละเอียด ขอเชิญ 
ฝ่ายเลขาฯ สภาเทศบาลตำบล แหลมสัก ครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลแหลมลัก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กระผม 
ขอแจ้งรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแหลมลัก เรื่อง การดำเนิน
กิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ............

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแหลมลัก เร่ือง การ 
ตำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมลัก พ.ศ. ๒๔๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ ๑(๑), มาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๖๑ 
แห่งพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกัไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 
๒๔๖๒ เทศบาลตำบลแหลมลักจึงตราเทศบัญญัติและกำหนดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแหลมลักและผู้ว ่าราขการจังหวัดกระบี่ 
จึงตราเทศบัญญัติไวัดังต่อใปนี้

-/ข้อ ๑ เทศบัญญัติ...



ข้อ ๑ เทศบัญญัติน ี้ เร ียกว่า “ เทศบัญญัต ิเทศ‘ขาลตำบลแหลมสัก เรื่อง 
การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕:๖๗”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้!ห้ใข้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่ เมื่อไต้ประกาศไว้!ดยเปีดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสักแล้ว 
สามสิบวัน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแหลมสัก 
เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก พ.ศ. ๒๔๖๒ และให้!ข้ 
ข้อความนี้แทบ

“ข้อ ๒๔ ผู้!ข ้น ํ้าต้องขำระค่านํ้าประปาภายใน ฟ วัน นับแต่วันที่ไต้รับใบ 
แจ้งหนี้ในอัตรา ผูนิตละ ๗ บาทและค่าบริการทั่วไปเดือนละ ๓๐ บาท (รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ในการขำระเงินค่านํ้าประปาทุกครั้ง ผู้จำหน่ายจะออก 
ใบเสร็จรับเงินแก่ผู้!ข้นํ้าเป็นหลักฐาน”

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสักเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศ 
บัญญัตินี้

นายนี้ภัก ตำพระพิก การพิจารณาวาระที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
ประธานสภา การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ ข้อ ๔๔ วรรคสอง “การพิจารณาวาระที่ ๒ ให้

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และให้ประธานที่ประชุมเป็น 
ประธานคณะกรรมการ แปรญัตติ” ประกอบกับร่างเทศบัญญัตินี้ สมาซิกทุกท่านคง 
ใต้ตรวจดูรายละเอียด มีท้ังหมด จำนวน ๔ ข้อ ฉะน้ีน ผมในฐานะประธานในท่ี 
ประชุมขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาเรียง ตามลำดับตั้งแต่ข้อ ๑ จนถึงข้อ ๔ มีผู้!ด 
จะเสนอขอแปรญัตติหรือขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ หรือไม่ ขอเรียนเซิญ

นายกมลพรรณ ณ นคร ท่านประธานสภา สมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร่วมการ
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน ผมนายกมลพรรณ ณ นคร ตำแหน่งสมาซิกสภาๆ เขต ๑ เรียนไปยัง

ท่านประธานสภาอยากทราบเหตุผล เพื่อนำไปอธิบายกับซาวบ้านเรื่องการขึ้นเป็น 
๓๐ บาท จะใต้สื่อกับพิ่น้องประซาซนไต้รับทราบ ขอบคุณครับ

นายกมล บุญแระเลิศ ท่านประธานสภา สมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร่วมการ
นายกเทศมนตรื ประชุมทุกท่าน จากการชี้แจงของฝ่ายบริหารนะครับ การปรับเทศบัญญัตินํ้าประปา

เป็นการใส่ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่การขึ้นราคาเป็นหน่วยละเท่าไหร่ การจำหน่าย 
ประปาขึ้งเกินล้าน เราเป ็นนิต ิบ ุคคลต้องจ่ายภาษี ที่ผ่านมาไม่ไต้คิดภาษี นำไป 
ขี้แจงประซาซนเป็นการใส่ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวไม่ไต้ขึ้นค่านํ้า นำเรียนให้สมาซิก 
ทราบครับ

-/นายธัญชนน...



-๑เอ-
นายธ้ญชนน ผิวเหลือง 
รองนายกเทศมนตรี

นายกมลพรรณ ณ นคร 
สมา?กสภา

นายกมล บุญธีระเลิศ 
นายกเทศมนตรี

นายเชิด เก้ือหนู 
เลขาบุการสภา

นายวินัย หนับคุล 
สมาชิกสภา

นายธัญชฆน ผิวเหลือง 
รองนายกเทศมนตรี

นายกมล บุญธีระเลิศ 
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร ่วมการ 
ประขุมทุกท่าน นำเรียนข้อมูล การเก็บค่าเพิ่มเติม ค่ารักษามิเตอร์ ผู้โข้รายใหม่ 

ส่วน ๓๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายตามเทศปัญญัติเดิมครับ
ท่านประธานสภา สมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร ่วมการ 

ประขุมทุกท่าน เพิ่มเติมนะครับ มีตารางเปรียบเทียบก่อน และหลัง ได้หรือไม่ครับ 
ในส่วนของ ๓๐ บาท ก่อนหน้าหรือหลังต่างกันอย่างไร หลายคนยังไม1เข้าใจ 
ครับ

ท่านประธานสภา สมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร่วมการ 
ประขุมทุกท่าน ซาวบ้านที่มาขอใซ้นํ้าประปาจะมีสัญญา เทศบาลจะดูแลพี่น้อง 
ประซาซนโดยไม่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อเทียบกับประปาภูมิภาค ยูนิตละ 
๑๔- ๑๕ บาท ของเทศบาลคิด ยูนิตละ ๓! บาท ถามว่าบํ้าประปากำไรหรือไม่ได้แต่ 
ตัวเลขล้านกว่า รายจ่ายแต่ละเดือนเยอะโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ๗๐,๐๐๐ บาท เราเป็น 
ท้องถ่ินไมได้เป็นรัฐวิสาหกิจ เราใข้หลักการดูแลพี่น้องประซาซนเหมือนเดิม

ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ท่ีปรับ แก้ ข้อ ๒๔ ตามที่ท่าน 
นายกและท่านรองได้นำเรียนข้อมูลไปแล้ว รายละเอียดทุกอย่างยังคงเดิม ยูนิตละ 
๗ บาท เหมือนเดิม ค่าบริการทั่วไปเดือนละ ๓๐ บาท คงเดิม ที่เพิ่มขึ้นมาคือ 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งเป็นภาษี!นค่าบริการเดิม ครับ

ท่านประธานสภา สมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร่วมการ 
ประขุมทุกท่าน อยากทราบเรื่องค่าปรัน ที่ค้างชำระเกิน ๗ วันครับ

ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเก ียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร่วมการ 
ประขุมทุกท่าน ประเด็นนี้ถ้าชำระเกินกำหนด ทางเทศบาลมีข้อปังคับอยู่ คือเมื่อ 
เลยวันที่ ๓๐ ไปแล้วมีค่าปรับ ๕๐ บาท ถ้ายังไม่มาชำระอีกจะด้องจ่ายอีกเลยไป 
๑ อาท ิตย์ จะโดนใบตักเดือนเป็นด่าล๊อกนํ้า อีก ๕๐ บาท เป็น ๑ ๐ ๐  บาท 
ได้หารือกับทางปลัด จะนำเข้าประขุมสภาอีกรอบ เพื่อจะลดค่าปรับเหลือครั้งเดียว 
ครับ ขอบคุณครับ

ท่านประธานสภา สมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เข ้าร่วมการ 
ประขุมทุกท่าน อันที่จริงไม่คิดจะมีค่าปรับพี่น้องประซาซนคือญาติของเรา ที่ผ่าน 
มาเมื่อไม,มีค่าปรับมีการค้างชำระทุกเดือน เป็นสาเหตุของการคิดระเบียบค่าปรับ 
ขึ้นมา ตอนนี้ก็ยังมีการด้างชำระ เมื่อหน่วยงานตรวจสอบ เซ่น สตง.จะมองว่า 
เทศบาลท่างานล้าข้า พ่อแม่พี่น ้องประซาชนต้องเข้าใจด้วยเราท่างานดูแลไม่คิด 
กำไรใบการดำเนินการ ถ้าไม่ตั้งระเบียบขึ้นจะบริหารงานลำบากนำเรียบข้อมูลเพื่อ 
ทราบครับ

-/นายบี้ภัก...



-๑๓-

นายบี้ภัก ดำพระทิก 
ประธานสภา

มติท่ีประชุม

นายบี้ภ้ก ดำพระทิก 
ประธานสภา

มติท่ีประชุม

ถ้าไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติหรือแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่องการดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ............
ผมขอมติที่ประชุม สมาขิกท่านใดให้คงร่างเติม และให้ผ่านวาระที่ ๒ ขอให้ยกมือ 
ครับ

ท ี่ประชุมม ืมต ิเป ็นเอกฉ ันท ์ให ้คงร่างเต ิมของเทศบัญญ ัต ิเทศบาลตำบล 
แหลมสัก เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ... 
ในเวลา ๑0.๔ 0 น.

คะแนนเสียงเห็นขอบ เสียง
ไม่เห็บขอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ในเวลา ๑๐.๔๐ น.
วาระที่ ๓
ต่อไปผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ ๓
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕:๔๗ ข้อ ๔๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภา 
เทศบาล ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแหลมสัก เร่ือง การดำเนิน
กิจการประปาเทศบาลตำบลแหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ........... หรือไม่ ผมจึงขอมติ
ที่ประชุม สมาขิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ตามที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสักเสนอขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุมมืมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นซอบร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลตำบลแหลมสัก เรื่อง การดำเน ินกิจการประปาเทศบาลตำบล

แหลมสัก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ............
คะแนนเสียงเห็นขอบ ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ในเวลา ๑๐.๕๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ีน ๆ
๕.๑ การบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลแหลมสัก 

นายบี้ภัก ดำพระทิก ผมจึงขอเร ียนเช ิญ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก ช ี้แจงการบริหาร
ประธานสภา จัดการสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลแหลมสัก

-/นายกมล...



นายกมล บุญธีร: 
นายกเทศมนตรี

นายบี้ภัก ดำพร: 
ประธานสภา

นายบี้ภัก ดำพร:
ประธานสภา

ะเลิศ ท่านประธานสภา สมาขิกสภาผู้ทรงเก ียรติ ตลอดจนลิงผ ู้เข ้าร่วมการ
ประซมทุกท่าน ผมนายกมล บุญธีระเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก 
ขออนุญาตเรียนชี้แจงประกอบการบริหารจัดการสถานที่ท ิ้งขยะเทศบาลตำบล 

แหลมสัก ดังนี้
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ได้ขอความอนุเคราะห์สถานที่ 

ในการเททิ้งขยะจากทางเทศบาลตำบลแหลมสัก และได้มีการอนุมัติใช้สถานที่ 
ดังกล่าวจากสภาเทศบาลตำบลแหลมสัก โดยตกลงค่าบริการในการกำจัดขยะ 
เป็นเงิน ๒๕ สตางค์ต่อกิโลกรัม เป็นเงิน ๔๐๐๐ บาท/เดือน รวมเวลา ๑๒ 
เดือน คิดเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาท)/ปี(คำนวณจากปริมาณ 
ขยะ ๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน X ๐;๒๕ บาท ะะ ๔,๐๐๐ บาท)
การบริหารจัดการสถานที่ในการเททิ้งขยะของเทศบาลตำบลแหลมสัก 
ในป็จจุบันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการปรับเกลี่ยโดยใช้รถของ 
เทศบาลเองโดยต้องดำเนินการทุกๆเดือน และได้ตั้งจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
บริการ ในการไถ ฝืงกลบ และการดูแลรักษาบริเวณหลุมขยะซึ่งต้องใช้ 
งบประมาณ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง ทำให้มีความจำเป็นคิดค่าบริการใน 
การกำจัดขยะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักจากเติม ๒๕ สตางค์ต่อ 
กิโลกรัม เป็น ๕๐ สตางค์ต่อกิโลกรัม เป็นเงิน ๘ ,๐๐๐ บาท/เด ือน คิดเป็นเงิน 
๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาท)/ปี (คำนวณจากปริมาณขยะ ๑๖,๐๐๐ 
กิโลกรัม/เดือน X ๐.๕๐ บาท ^ ๘,๐๐๐ บาท) จึงขออนุมัติจากสภาให้องค์การ 
บริหารส่วนตำบลแหลมสักในการใช้สถานที่ในการเททิ้งขยะ และปรับค่าบริการเป็น 
อัตราใหม่ ขอให้ที่ประขุมร่วมกันพิจารณาด้วยครับ

:ทิก คร ับ น ายกเท ศมน ตร ีตำบ ลแห ลมส ัก  ช ี้แจงการบ ร ิห ารจ ัดการส ถาน
ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลแหลมสัก สมาขิกสภา มีประเด็นอภิปราย หรือไม่

ะหิก มีสมาขิกท่านใดจะเสนอหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเซญครับ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประขุม สมาขิกท่านใดอนุมัติการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะของ 
เทศบาลตำบลแหลมสัก ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแหลมสักเสนอ 
ขอให้ยกมือขึ้นครับ

คะแบนเสิยงเห็น1ขอบ 6)6) เกียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 
งดออกเกียง ๑ เกียง 
ในเวลา ๑๑.0๐  บ.

-/นายนี้ภัก...



-๑๕-

นายบี้ภัก ดำพระทีก 
ประธานสภา

นายกมลพรรณ ณ นคร 
สมา?กสภา

บายธัญชนน ผวเหลีอง 
รองนายกเทศมนตรี

นายอุซตาชี โรมินทร ี
สภาเทศบาล

บายกมล บุญธีระเลศ 
นายกเทศมนตรี

นายกมลพรรณ ณ นคร 
สมาชิกสภา

นายกมล บุญธีระเลีศ 
นายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล หวหบ้าส่วนราชการท่านใดมิเรื่องอี่น  ๆ อภปราย 
เพิ่มเติมหรีอไม่ขอเชิญครับ

ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เช ้าร่วมการ 
ประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจาหบ้าที่ ที่ติดหญ้าริมถนนสายอ่าวนํ้า 
ขอเพิ่มเติมเรื่องตินที่ขึ้นมาบนไหล่ทางใบตอนนี้ รุกลํ้ามาบบพี้นถนน อยากใฟ้ข่วย 
ใช้'รถในการภวาดเศษสิน เศพหญ้าที่ลํ้าเช้ามา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภ'ย ในการขบขี่ 
ติวยครับ ขอบคุณครับ

เริยนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผู้เช้าร่วมการ 
ประชุมทุกท่าน ขอรับช้อมูลที่ท่านสมาชิกแจ้งเรื่องตินสไลด์ เช้ามาบนถนน จะใบ้ 
รถไปดำเนินการไปแก้Iขปึญหา ครับ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผู้เช้าร่วมการ 
ประชุม สอบถามเรื่องสะพานเทียบเรีอขนาดเล็กที่บ ้านกองทราย ที่ไติลงมติ 
อบุมัติจากสภาไปแล้วนั้น ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสร้าง ซาวบ้านเติอนร้อน ขอเป็น 
โด่รงกำรเร่งด่วน เทศบาลติดนิญหาส่วนไหน ขอปริกษาทุกท่านร่วมถึงท่านนายก 

' ช่วยแก้ไขดำเนินการใบ้แล้วเสรื่จบะครับ
ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผ ู้เช ้าร่วมการ 

ประชุมทุกท่าน เรื่องสะพาน ได้อบุมัติผ่านสภาไปแล้ว ทางเทศบาลหาผู้รัชจ้าง 
ไมใด้เพราะงาบก่อสร้างสะพาน ผู้รับจ้างน้อยราย เป็นโครงการไนทะเล ทำลำบาก 
มิบํ้าขึ้นบํ้าลง เร่งด่วนก็เร่งได้งบประมาณทั้งไร้แล้ว ขาดแด่ผู้รัชเหมายังหาไม่ได้ 
นำเรียนใบ้ทราบครับ

ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผู้เช้าร่วมการ 
ประชุมทุกท่าน มิเร่ืองไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหล้งเทศบาล ไม่มิไฟฟ้าถนน มิด 
มากครับ

ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผู้เช้าร่วมการ 
ประชุมทุกท่าน ล้าชอยหลังตลาดไมใด้อยู่ใบแผนครับ โครงสร้างพ้ืนฐานทุกอย่าง 
ติองอยู่ในแผนครับ ฝากท่านสมาชิกดูแลพื้นที่และตรวจสอบแผนด้วยครับ เจอ 
ปีญหาใบพ้ืนท่ีมาแจ้งกองช่างหริองานแผนไติครับ

-/บายไอหยบ...
\



บายไอหยน สระวาร ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ค’ลอดํจนลืงผู้เข้าร่วมการ
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน เร่ืองการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมนอกจากติวอารีโคตแล้ว

จัดทำเอกสารประกอบร่วมหรอไม่ เพราะโทรดัฑทํบางรุ่นไม่รองรับ บางคบยังเป็น 
ซัมชุ'งอโร อยู่เลยครับ

นายน้ีภก คำพระทํก ครับทางผู้รับผดชอบรับเร่ืองไว้แล้วครับ ขอเชิญท่านอ่ีนครับ
ประธานสภา

นายธ'ญชนน ผิวเหลือง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนลืงผู้เข้าร่วมการ
รองนายกเทศมนตรี ประชุม ทุกท่าน บางท่านทราบกีบดีแล้วว่า รับท่ี ๒ ม.ค. ๒๕๖๘ เคนทางไปรี1ช

ตำแหบ่งไหม่ โดยใบรันที่ ๒๗ ธันวาคม ขอไข้พ้ืนท่ีบ้านท่านนายก เลี้ยงส่ง ๒ 
ท่าน คอนายเชิด เก้ือหน ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยกองการเว้าหน้าท่ี 
นักบริหารงานท่ัวไประดับกลาง ที่เทศบาลเมองกระบึ่ และนายเอกชัย เดชเอี่ยม 
ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลังระดับกลาง ท่ีเทศบาลเมอง 
ท่าข้าม จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ใบรันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา 
๑๗.๐6 น เป็นดันไป บ้านท่านนายกเล้ียงส่งน้อง ท้ัง ๒ ท่าน รัชตำแหน่งใหม่

บางสาวปราณีต เสมอภาค' ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจบถงผู้เข้าร่วมการ
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน ทางชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแหลมลัก ฝากประสานมายัง

เทศบาลและสมาชิกทุกท่านช่วยสนับสบุบ ตลาดแลเล ของชมรมผู้สูงอายุอย่าง 
จริ-รุจังด้วยคะ

นายธัญชบน ผิวเหลือง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนลืงผู้เข้าร่วมการ
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่าน ขอนำเรียบข้อมูลนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สนับสบุน

ได้นะครับ แต่ในช่วง ๑๘๐ รันก่อนการเลือกท้ัง พงระรังข้อห้าม ของ กกต.ด้วย 
นะครับ ฝากด้วยล้าหากยังเล่นการเมองอยู่พงระรังครับ ขอบคุณครับท่านประธาน

นายนี้ภัก คำพระทิก หากไม่มีข้อหารีอใดเพ้ืมเติม กระผมขออวยพรปีใหม่ไห้ท่านสมาชิก
ประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้ากองทุกคนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรื่ารวยทุกคนครับ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านนะครับ ท่ีIคใหัความ 
ร่วมมีอในการประชุมในครั้งน้ีด้วยดี กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบล 
แหลมลัก ขอปีดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมลัก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพยงเท่าน้ี ขอบคุณครับ

เลืกประชุมุเวลา ๑๑.๔0 น.

เลขาบุการสภาเทศบาลตำบลแหลมลัก
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